



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ngày 26/2, tại kỳ họp thứ 43, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và

Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp một số ý kiến, tập trung vào các nội dung liên quan đến quy chế phối hợp; việc sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử...

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và phát động thi đua năm 2018

Sáng ngày 26/2, tại Sở Y tế đã diễn ra lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018) và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chúc mừng. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại những tình cảm và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng cán bộ ngành Y tế; kết quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thời gian qua, định hướng trong thời gian tới. Mặc dù những năm gần đây tình hình dịch bệnh trong cả nước có nhiều diễn biến phức tạp song Thái Bình luôn là một trong những địa phương đi đầu về phòng, chống và hạn chế thấp nhất số ca mắc, tử vong do dịch bệnh. Công tác khám chữa bệnh có nhiều đột phá theo hướng tích cực, các chỉ số khám chữa bệnh

(Xem tiếp trang 4)
HÀ DUNG

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình

Chiều ngày 26/2, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) năm 2018. Lễ hội đền Trần Thái Bình năm nay diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 5/3 (13 - 18 tháng Giêng). Đây là một trong những lễ hội lớn nhất diễn ra trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như lễ rước nước, thi gói bánh chưng, pháo đất, vật thể tại lễ hội... Đồng chí cũng yêu cầu Ban tổ chức lễ hội cần đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội. Để lễ hội diễn ra thành công, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hưng Hà tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phối hợp cùng các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, quảng bá về lễ hội và những nét đặc sắc của di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, những nét đẹp văn hóa phi vật thể tại lễ hội... Đồng chí cũng yêu cầu Ban tổ chức lễ hội cần đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, (Xem tiếp trang 4)
THẢO TIẾN - THẢO PHƯƠNG

THÀNH PHỐ, HƯNG HÀ Giao lưu, tặng quà thanh niên nhập ngũ

Chiều ngày 26/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thái Bình tổ chức giao lưu, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018 với chủ đề "Thắm tình quê hương, vững bước lên đường". 170 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cùng các đoàn viên thanh niên được giao lưu, gặp gỡ đại diện Hội Cựu chiến binh thành phố, Ban CHQS thành phố, đơn vị nhận quân, thân nhân tân binh và tân binh nhập ngũ; nghe chia sẻ những kỷ niệm khó quên của các thế hệ cha anh trong chiến đấu, truyền thống quy báo của Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm của thanh niên hôm nay trong quá trình huấn luyện trong quân đội để xứng đáng với thanh niên của thành phố Thái Bình giàu truyền thống cách mạng.



Tại buổi giao lưu, lãnh đạo thành phố đã trao quà của tỉnh, thành phố cho các tân binh, thể hiện tình cảm của quê hương dành cho các tân binh, từ đó khích lệ tinh thần, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng ngày 26/2, huyện Hưng Hà tổ chức chương trình giao lưu thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2018 với chủ đề "Truyền thống quê hương - vững bước quân hành".

Đến với buổi giao lưu, 370 tân binh của huyện được tìm hiểu về truyền thống văn hóa, cách mạng quê hương, được nghe những lời tâm sự, những kinh nghiệm rèn luyện của thế hệ cha anh đi trước thông qua phần "Tiếp bước cha anh - vững bước quân hành"; xem chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước và người lính Cụ Hồ. Các chiến sĩ cũng được tham gia trò chơi vui nhộn thông qua phần "Chiến sĩ tài năng và những người bạn" với chủ đề "Góp đá xây đảo".

Buổi giao lưu là những tình cảm của quê hương dành cho các bạn trẻ trước ngày lên đường nhập ngũ. Tại buổi giao lưu, các thanh niên còn được nhận những phần quà ý nghĩa, góp phần động viên tân binh yên tâm, vui, khỏe để lên đường nhập ngũ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MINH NGUYỆT - MAI THƯ

Khởi động tháng Thanh niên

Sáng ngày 26/2, tại Trường THPT Quỳnh Côi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo tổ chức điểm khởi động tháng Thanh niên năm 2018; phát động tết trồng cây, các hoạt động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông quốc gia 2018". Hơn 1.900 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia hưởng ứng các hoạt động này.

Sau chương trình khởi động là chuỗi các hoạt động như: ra quân đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm 25 đoàn viên thanh niên; hướng dẫn lái xe an toàn cho 1.900 đoàn viên thanh niên; tặng 40 suất quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó; trồng gần 100 cây xanh tại xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ); hỗ trợ kinh phí cho 6 gia đình đầu nôi, sử dụng nước sạch tại xã Đô Lương (Đông Hưng).

Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước", ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ đoàn, hội sẽ triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" và thành lập ngân hàng ý tưởng sáng tạo nhằm động viên, khuyến khích thanh niên phát huy sáng kiến của bản thân về phát triển cộng đồng (chăm sóc sức khỏe sinh sản, y tế, giáo dục, việc làm...); đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

PHƯƠNG CHI

XÃ LUẬN

Tỏa sáng tinh thần lương y như từ mẫu

Đúng ngày này cách đây 63 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế. Trong thư Người viết: "... Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu...". Những lời dặn dò ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành bài học sâu sắc và quý báu đối với những người mang trọng trách cao cả chữa bệnh cứu người. Ngày 27/2 hàng năm không chỉ là ngày để đội ngũ cán bộ ngành Y tế cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành mà đây đã trở thành ngày cả xã hội dành sự tôn vinh cao quý cho các y bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành Y tế, tôn vinh ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Qua các chặng đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đội ngũ cán bộ y tế, những chiến sĩ áo trắng luôn vượt qua mọi hoàn cảnh gian khó, dành trọn tài năng và nhiệt huyết đối với người bệnh, đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dù trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt hay trong giai đoạn phải đối mặt với những thách thức, áp lực của nền kinh tế thị trường, đội ngũ cán bộ ngành Y tế vẫn luôn nêu cao phẩm chất người thầy thuốc, tận tâm, hết lòng, hết sức vì bệnh nhân, tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho mọi người. Ở nơi hải đảo xa xôi, trên những bản làng heo hút vẫn hiện hữu những người thầy thuốc lặng thầm hiến dâng cả sự nghiệp vì nhân dân vùng khó khăn; giữa thành phố đông đúc, ồn ào vẫn có những người thầy thuốc ở tuổi nghỉ hưu nhưng chưa thôi nhiệt huyết vì người bệnh nghèo. Không chỉ riêng đội ngũ cán bộ ngành Y tế, mỗi người Việt Nam đều tự hào, tin tưởng vì ở một quốc gia đang phát triển như Việt Nam song nền y học đã có bước tiến nhảy vọt, nhiều kỹ thuật của y học hiện đại đã được đội ngũ thầy thuốc nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ như ở các quốc gia phát triển. Họ là đại diện cho những thế hệ thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên, xứng với danh hiệu mà Đảng, nhân dân đã dành tặng: người thầy thuốc nhân dân.

Cùng với sự phát triển của đội ngũ cán bộ y tế cả nước, đội ngũ cán bộ y tế Thái Bình cũng không ngừng trưởng thành. Để đáp ứng với nền y học hiện đại và yêu cầu khám chữa bệnh

(Xem tiếp trang 4)
THÁI BÌNH

Tiếp tục đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Xem trang 3)



Một ca điều trị áp dụng kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

THÁI THUY

Năng động kinh tế biển

(Xem trang 2)